

Chế độ hỗ trợ dành cho học sinh gặp khó khăn về vấn đề tài chính

Chúng tôi có nhiều chế độ hỗ trợ dành cho những người muốn học ở trường trung học phổ thông nhưng đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính, như “Chế độ hỗ trợ học tập” là chế độ mà chính phủ sẽ chi trả tiền học phí cho bạn được đi học, hay “Chế độ học bổng hỗ trợ” là chế độ mà bạn được nhận tiền học bổng để chi trả học phí mà không cần phải hoàn trả lại.

Chế độ hỗ trợ	Nội dung	Thông tin chi tiết
Chế độ hỗ trợ học tập	<ul style="list-style-type: none">○ Chính phủ sẽ chi trả học phí trung học phổ thông thay cho bạn.○ Chế độ này dành cho những đối tượng mà thu nhập của bố mẹ rất ít.○ Chế độ này dành cho những đối tượng có địa chỉ tại Nhật Bản và đang theo học trung học phổ thông.○ Chính phủ sẽ chi trả học phí trực tiếp cho nhà trường. (<u>Học sinh và phụ huynh không nhận tiền từ chế độ này.</u>)	<p>Về thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với phía nhà trường.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Trường bạn đang theo học▪ Trường bạn dự định nhập học <p>http://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/kk-050/syugakusien.html</p> <p>("Thông tin về chế độ hỗ trợ học tập cho học sinh trung học phổ thông" của Bộ phận Giáo dục trung học phổ thông, Hội đồng giáo dục tỉnh Shizuoka)</p> <p>https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm</p> <p>("Chế độ hỗ trợ học tập cho học sinh trung học phổ thông" tại trang chủ của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ)</p>

Chế độ hỗ trợ	Nội dung	Thông tin chi tiết
<p>Chế độ học bổng hỗ trợ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Đây là chế độ dành cho những gia đình không kiếm được nhiều tiền, bạn sẽ được nhận tiền học bổng mà không cần phải hoàn trả lại ○ Đối tượng của chế độ này gồm có : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Những người có địa chỉ ở Nhật Bản ▪ Những người đang tham gia chế độ bảo trợ xã hội ▪ Những người chưa cần nộp thuế cư trú 	<p>Về thông tin chi tiết , vui lòng liên hệ với phía nhà trường.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trường bạn đang theo học ▪ Trường bạn dự định nhập học <p>[Đối với Trường trung học phổ thông công lập]</p> <p>http://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/kk-050/kyuhukin.html</p> <p>(Trang chủ của Bộ phận giáo dục trung học phổ thông, Hội đồng giáo dục tỉnh Shizuoka)</p> <p>[Đối với Trường trung học phổ thông tư thục]</p> <p>http://www.pref.shizuoka.jp/bunka/bk-140/siritsusyougakukyuhukin.html</p> <p>(Trang chủ của Bộ phận Xúc tiến phát triển Trường tư thục , Cục Giáo dục tổng hợp, Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Shizuoka)</p> <p>* "Thuế cư trú" = Thuế mà người dân sống ở đó phải trả mỗi tháng</p>

Chế độ hỗ trợ	Nội dung	Thông tin chi tiết
<p>Chế độ hỗ trợ khi ngân sách gia đình bị thay đổi đột ngột</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Chính phủ sẽ chi trả học phí thay cho bạn khi ngân sách gia đình bạn bị đột ngột giảm. ○ Đối tượng của chế độ này gồm có : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Những người đang theo học hoặc chuẩn bị nhập học Trung học phổ thông nhưng ngân sách gia đình bị đột ngột giảm do “Bố mẹ mất việc” hay “Công ty bố mẹ đang làm việc bị phá sản” v.v 	<p>Về thông tin chi tiết , vui lòng liên hệ với phía nhà trường.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trường bạn đang theo học ▪ Trường bạn dự định nhập học <p>https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344146.htm</p> <p>(“Các chế độ hỗ trợ học tập khác” tại trang chủ của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ)</p>
<p>Chế độ hỗ trợ quay trở lại học tập</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Những người đã bỏ học trung học phổ thông có thể nhận được tiền hỗ trợ học phí khi họ muốn quay trở lại học tập. 	

Chế độ hỗ trợ		Nội dung	Thông tin chi tiết
Chế độ cho mượn học phí	Chế độ học bổng giáo dục	<ul style="list-style-type: none"> ○ Chúng tôi sẽ cho học sinh mượn tiền học phí. ○ Học sinh sẽ phải hoàn trả lại số tiền đã nhận sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. 	<p>http://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/kk-050a/syougaku/sub_ks.html</p> <p>(Trang chủ của Bộ phận giáo dục trung học phổ thông, Hội đồng giáo dục tỉnh Shizuoka)</p>
	Chế độ học bổng học tập trực tuyến bán thời gian (học vào buổi trưa hoặc tối)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Chúng tôi sẽ cho học sinh mượn tiền học phí. ○ Học sinh không cần hoàn trả lại tiền sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. 	<p>http://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/kk-050a/syougaku/sub_ss.html</p> <p>(Trang chủ của Bộ phận giáo dục trung học phổ thông, Hội đồng giáo dục tỉnh Shizuoka)</p>

◎ **Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đến :**

[Đối với Trường trung học phổ thông công lập] Trường bạn đang theo học, trường bạn dự định nhập học

[Đối với Trường trung học phổ thông tư thục] Nhóm Trợ cấp thuộc Bộ phận Xúc tiến phát triển Trường tư thục tỉnh Shizuoka

(SĐT: 054-221-2066)

* Chỉ trao đổi thông tin bằng tiếng Nhật.